

# พยากรณ์สินค้าเกษตร

## ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2565

สัญลักษณ์  ปกติ  มีปัญหาราคาสูง  มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ธ.ค.65	ม.ค.65	ก.พ.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก</b>					
ข้าวนาปี				- ข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ ออกสู่ตลาดลดลง โดยมีการส่งมอบข้าวให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐช่วยให้อัตราข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผู้ส่งออกสำคัญของโลก ทำให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพกับประเทศคู่แข่งได้	ส.ค. - เม.ย.
มันสำปะหลัง				- ช่วงเดือน ธ.ค.65 - ก.พ.66 เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 17.27 ล้านตัน (59%) โดยผลผลิตออกในเดือน ธ.ค.65 (9.48%) ม.ค.66 (18.48%) และ ก.พ.66 (21.73%) ด้านสถานการณ์การค้า จีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญยังมีความต้องการผลิตมันสำปะหลังเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุขอนามัย อุตสาหกรรมสุรา เคมีภัณฑ์ พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังมีโอกาสจะสั่งซื้อมันเส้นและมันอัดเม็ดเพื่อนำไป	ม.ค. - มี.ค. 66 (ออกสู่ตลาดมาก)
ยางพารา				- ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงปิดกรีต ในเดือน ก.พ.66 ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มชะลอตัวจากภาวะ เงินเฟ้อทั่วโลกกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งราคาน้ำมันดิบที่	ม.ค. ธ.ค.
ไก่เนื้อ				- คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดชำแหละมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัว	-
กุ้ง				- คาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เกษตรกรจะลดการผลิตลงเพื่อลดโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว ส่งผลราคากุ้งปรับสูงขึ้น การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม - มกราคม เนื่องจากมีเทศกาลสำคัญรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะกระตุ้นการบริโภคได้เพิ่มขึ้น	
สับปะรด				- ผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องแต่มีปริมาณไม่มากนัก ราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดี ตามภาวะอุปสงค์ - อุปทาน	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ธ.ค.65	ม.ค.65	ก.พ.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ</b>					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				- เดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 1.07 ล้านตัน (21.10%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (4.95 ลต.) ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มลดลงในบางพื้นที่ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำออกมาจำหน่ายในช่วงสิ้นปีเพื่อนำรายได้มาเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ ประกอบกับสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นและไม่มีฝนตก เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยว ประกอบกับภาครัฐกำหนดให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม และห้ามนำเข้าช่วงเดือนกันยายน-มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก แต่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บสต็อกและเพื่อใช้ ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์มากกว่าวัตถุดิบทดแทนอื่น และมีราคาที่ถูกกว่าข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ อย่างไรก็ตาม ภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ในหลายประเทศเกิดวิกฤตด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน และประเทศ	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. 65 ประมาณ 4.06 ล้านตัน (82.14%) ของปริมาณผลผลิตทั้ง ประเทศ (4.95 ล้านตัน)
กระเทียม	-			- ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยภาครัฐมีมาตรการเชื่อมโยงการซื้อขาย รวมทั้งชะลอการจำหน่ายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง	ธ.ค. - เม.ย.
หอมแดง				- ผลผลิตภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดสมทบกับผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกสู่ตลาดก่อนหน้านี้ แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลง ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการรองรับเพื่อช่วยรักษาระดับราคา	ธ.ค. - พ.ค. (หอมฤดูแล้ง)
หอมหัวใหญ่				- ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลง ทั้งนี้ ภาครัฐมีมาตรการรองรับในการช่วยกระจายผลผลิตช่วงกระจุกตัวเพื่อช่วยรักษาระดับราคา	ธ.ค. - เม.ย.
สุกร				- คาดว่าแนวโน้มราคาจะลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจากการเร่งระบายสุกรของเกษตรกรที่คาดว่าสุกรมีแนวโน้มลดลงอีก ประกอบกับภาวะการค้าที่ยังคงชะลอตัว	-
ไข่ไก่				- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนราคาไข่ไก่ทรงตัวหรือปรับลดลง	
มะนาว				- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด	
ปาล์มน้ำมัน				- คาดว่าผลผลิตมีออกสู่ตลาดปริมาณลดลงตามฤดูกาล โดย สศก. คาดว่า เดือน ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖ ผลผลิตจะอยู่ที่ ๐.๙๙ ล้านตัน , ๐.๙๗ ล้านตัน และ ๐.๙๕ ล้านตัน ตามลำดับ - ความต้องการใช้ในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งภาคบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน	ตลอดปี

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ธ.ค.65	ม.ค.65	ก.พ.65		
<b>กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า</b>					
กากถั่วเหลือง	■	■	■	- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะอยู่ในระดับสูงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยราคาผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกสำคัญของวัตถุดิบเมล็ด ถั่วเหลืองโลก และปริมาณความต้องการใช้	ทั้งปี
ถั่วเหลือง	■	■	■	- ถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดจะเป็นช่วงปลายฤดูถั่วฝน และต้นฤดูถั่วแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าในช่วงเดือน ธ.ค.65 - ก.พ.66 ออกสู่ตลาดร้อยละ 1.61 , 0.04 และ 2.22 ของผลผลิตทั้งปีตามลำดับ - คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และผันผวนตามปัจจัยด้านสภาพอากาศ	ส.ค.-ธ.ค.65 ถั่วฝน ม.ค.-พ.ค.66 ถั่วแล้ง
ปลาป่น	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง	ทั้งปี
มะพร้าวผลแก่	■	■	■	- ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาลตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. เป็นต้นไป คาดว่าภาวะการค้าภายในประเทศคล่องตัวปกติ ขณะนี้โรงงานแปรรูปชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศและใช้ผลผลิตภายในประเทศเป็นหลักในช่วง ๑๕ ธ.ค.๖๕-๓๐ ม.ค.๖๖ ราคามะพร้าวผลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)
กาแฟ	■	■	■	- ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ แนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	ธ.ค. - มี.ค.

**กษ.1 กษ.2**